

## ก่วนที่สุค

ที่ สท ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๑๗



ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดสุโขทัย  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกเทศมนตรีเมืองทั้ง ๓ แห่ง

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของประเทศไทยและจังหวัดสุโขทัยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดสุโขทัยมีผู้ติดเชื้อจำนวน ๓๙ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)

จังหวัดสุโขทัยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อีกทั้งเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ จึงขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติราชการและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ สามารถดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาได้ โดยประสานการดำเนินกิจกรรมกับที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (บึงคลีนนิ่งสุโขทัย)

๒. ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจุดสำหรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยติดตั้ง ณ บริเวณทางเข้าที่ทำการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอให้กำชับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า - ออก สถานที่ ทุกครั้ง

๓. สำหรับการจัดการประชุมของส่วนราชการ ให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็น หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรครดลงจะคลี่คลายลง หรือหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการจัดประชุม ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบ Online แทน ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุม และประสงค์จะขอใช้บริการห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดประชุมโดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรครดลงอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลัก D - M - H - T - T และมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะขอใช้บริการห้องประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเงื่อนไขในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สำนักงานจังหวัดสุโขทัยจะไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุม

/ ๔. ให้ส่วนราชการ...

๔. ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติราชการ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลัก D - M - H - T - T อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรุฬ พรรณเทวี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  
กลุ่มงานอำนวยการ  
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙